



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๙ อัตรา
ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะครุศาสตร์

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา		
๑	นางสาวพัชรา พานทองรักษ์	
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินผล		
๑	นายปิยภัทร์ จิรบุญโชติ	
๒	นางสาวเมธาพร อินคำ	
๓	นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา	มี Eng
๔	นางสาวพีรฉัตร อินทชัยศรี	ขอเทียบผล ITP

คณะวิทยาศาสตร์

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์		
	-	ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (แพทย์แผนไทย)		
	-	ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน

วัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการสอบแข่งขันในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดการสอบแข่งขันมีดังนี้

๑. วิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก (๕๐ คะแนน)

ผู้สมัครสอบ	เวลา	สถานที่สอบ	คะแนน	หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชา	๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. (๒ ชั่วโมง)	ห้องประชุมจามจุรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี	๕๐ คะแนน	

๒. วิชาความสามารถภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ) (๑๐๐ คะแนน)

ผู้สมัครสอบ	เวลา	สถานที่สอบ	คะแนน	หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชา (กรณีไม่มีผลทดสอบ ภาษาอังกฤษ)	๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น. (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)	ชั้น ๑ อาคาร ๖ ศูนย์ภาษา	๑๐๐ คะแนน	

๓. วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (๕๐ คะแนน)

ผู้สมัครสอบ	เวลา	สถานที่สอบ	คะแนน	หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชา	๑๓.๑๐ - ๑๔.๑๐ น. (๑ ชั่วโมง)	ห้องประชุมจามจุรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี	๕๐ คะแนน	

๔. สอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบ (๑๐๐ คะแนน)

คณะ/สาขาวิชา	ชื่อ - สกุลผู้สอบ	เวลา	สถานที่
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	นางสาวพัชรา พานทองรักษ์	๑๔.๓๐ น.	ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย และการประเมินผล	๑. นายปิยภัทร์ จิรบุญโชติ ๒. นางสาวเมธาพร อินคำ ๓. นางสาวศิริปริยา ใจบุญมา ๔. นางสาวพีรฉัตร อินทชัยศรี	๑๔.๔๐ น. เป็นต้นไป	

หมายเหตุ

ผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ความรู้ทางสาขาวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. จะต้องมิใช่ผู้ศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
๒. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยในวันยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ให้นำหลักฐานการอนุมัติปริญญาที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติปริญญามาแสดงในวันสอบแข่งขัน หากไม่นำมาแสดงถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบแข่งขัน
๓. ผู้สมัครที่ขาดหลักฐานตามที่ระบุในหมายเหตุ ต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบแข่งขัน

๔. ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสาร/หลักฐาน ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาแสดงประกอบการสัมภาษณ์ โดยจัดทำในรูปแบบแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณา

อนึ่งผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอกและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแล้ว หากตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการแข่งขันก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ